

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn
và đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách tỉnh Bắc Giang
giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Hoạt động phong trào của thanh niên đã từng bước được cụ thể hóa, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, thanh niên khởi nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, bảo vệ môi trường và tham gia phòng, chống dịch Covid-19... Cùng với đó, công tác cán bộ đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ đoàn từng bước được thực hiện trên cơ sở chuẩn hóa về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức đoàn chưa theo kịp sự phát triển, biến động của xã hội và tình hình thanh niên; tỷ lệ tập hợp thanh niên trong tổ chức đoàn còn hạn chế (đạt 58%), vai trò tổ chức đoàn ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa rõ nét. Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ đoàn chưa cao, thiếu linh hoạt, sáng tạo, kỹ năng hội nhập quốc tế và sử dụng công nghệ thông tin hạn chế. Việc quy hoạch cán bộ đoàn ở một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa bảo đảm tính kế thừa, còn khép kín, chưa gắn với bố trí, sử dụng cán bộ. Việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác thanh niên chưa thường xuyên, kịp thời; công tác phát triển Đảng trong tổ chức đoàn có mặt còn hạn chế (tỷ lệ đảng viên được kết nạp từ đoàn viên hằng năm chỉ đạt khoảng 50% đến 60%).

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên chưa đầy đủ; một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo công tác thanh niên; chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo của tổ chức đoàn còn hạn chế. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Điều kiện, phương tiện, kinh phí bố trí cho hoạt động của đoàn, nhất là đoàn cơ sở còn bất cập.

I- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cả hệ thống

chính trị. Xây dựng đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chủ động tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của các cấp bộ đoàn trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

(1) 100% tổ chức đảng có tổ chức đoàn phải xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên. Định kỳ hằng năm, thường trực cấp ủy, lãnh đạo chính quyền tổ chức làm việc ít nhất 01 lần với ban thường vụ hoặc ban chấp hành đoàn cùng cấp.

(2) Hằng năm, có ít nhất 90% tổ chức đoàn cấp huyện, cấp cơ sở và cán bộ đoàn chuyên trách được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tỉnh đoàn được Trung ương Đoàn đánh giá, xếp loại nằm trong top đầu toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

(3) Hằng năm, mỗi tổ chức đoàn từ cơ sở trở lên thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

(4) Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên trong tổ chức đoàn đạt ít nhất 65%; phấn đấu thành lập tổ chức đoàn, hội tại khu công nghiệp vào năm 2025.

(5) Hoàn thành số hóa việc quản lý đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; 30% các hoạt động của đoàn được thực hiện trên môi trường số.

(6) Hằng năm, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa.

(7) 100% cán bộ đoàn chuyên trách các cấp được đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác theo quy định.

(8) Phấn đấu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác đoàn thanh niên

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên về công tác đoàn và phong trào thanh niên. Chú trọng giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc.

Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên nắm, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công một đồng chí lãnh đạo cấp ủy phụ trách công tác đoàn và phong trào thanh niên; định kỳ hằng năm, thường trực cấp ủy và lãnh đạo chính quyền làm việc với ban thường vụ hoặc ban chấp hành đoàn cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn thanh niên tại địa phương; quan tâm sơ kết, tổng kết và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên; đưa kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn trở thành một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng hằng năm.

Quan tâm, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về tổ chức, trước mắt lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ đạo, định hướng thành lập mới, rà soát, sắp xếp lại mô hình hoạt động tổ chức đoàn phù hợp với thực tế, nhất là tổ chức đoàn ở khu dân cư và các khu, cụm công nghiệp để phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn cơ sở. Chú trọng phát hiện những cán bộ đoàn có năng lực, có triển vọng phát triển để đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân sự chủ chốt các cấp.

2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Đổi mới nội dung hoạt động của đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi và phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường thực hiện các hoạt động tình nguyện theo dự án, theo giai đoạn trên địa bàn. Chú trọng triển khai một số chương trình, công trình chăm lo cho thanh thiếu nhi. Hằng năm, mỗi cấp bộ đoàn chủ động đăng ký tham mưu với cấp ủy cùng cấp để thực hiện ít nhất 02 nội dung sáng tạo, giúp ích thiết thực cho địa phương, đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục và trong sinh hoạt, quản lý đoàn viên và triển khai các hoạt động phong trào đoàn. Khuyến khích thanh niên tham gia khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát triển cơ sở ươm tạo các doanh nghiệp của thanh niên, xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ của tỉnh tiên phong đi đầu trong việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Tổ chức đánh giá, tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình thu hút, tập hợp thanh niên thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm như: “Câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân”, “Câu lạc bộ ly nông bất ly hương”... Đa dạng hoá hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên khu vực dân cư và thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với nhu cầu chính đáng, sở thích, thị hiếu của thanh niên và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; nghiên cứu thí điểm việc tổ chức sinh hoạt đoàn bằng hình thức trực tuyến, trên các nhóm mạng xã hội. Tăng cường tỷ lệ tập hợp thanh niên trên Internet, mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm sở thích. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu thành lập tổ chức đoàn, hội của thanh niên tại khu,

cụm công nghiệp, bố trí phù hợp số lượng cán bộ đoàn chuyên trách được giao nhiệm vụ phát triển tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên và công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên tại các khu, cụm công nghiệp.

Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách và vai trò thủ lĩnh thanh niên trong các hoạt động của đoàn, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và trong rèn luyện đạo đức, lối sống để đoàn viên, thanh niên noi theo. Định kỳ hằng quý, các đồng chí ủy viên ban chấp hành, cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện phải dự sinh hoạt ít nhất 01 lần với các tổ chức đoàn khu vực dân cư, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện 01 năm tối thiểu có 02 đợt công tác chuyên đề tại cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách các cấp

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ đoàn chuyên trách các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chuẩn cán bộ đoàn chuyên trách gắn với vị trí việc làm từ tỉnh tới cơ sở, làm căn cứ thực hiện các khâu trong công tác cán bộ đoàn. Ngoài các tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức theo quy định, cán bộ đoàn chuyên trách phải có kỹ năng hoạt động phong trào, khả năng vận động, tập hợp thu hút đoàn viên, thanh niên, khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, trước hết là cán bộ lãnh đạo khuyến khích sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường.

Đổi mới phương thức tuyển dụng, tiếp nhận và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cơ quan đoàn chuyên trách các cấp. Định kỳ rà soát, sắp xếp, bố trí đủ số lượng cán bộ đoàn chuyên trách theo quy định. Nghiên cứu tổ chức kỳ thi tuyển riêng để tuyển dụng cán bộ đoàn chuyên trách các cấp khi thấy cần thiết; ngoài tiêu chuẩn theo quy định, người được tuyển dụng làm cán bộ đoàn chuyên trách phải được kiểm tra kiến thức, kỹ năng, năng khiếu, kinh nghiệm về công tác thanh vận và có độ tuổi không quá 25 tuổi. Khi khuyết chức danh bí thư đoàn xã, ban thường vụ đoàn cấp huyện phối hợp với cơ quan tổ chức cán bộ cấp ủy, chính quyền có thể tham mưu ban thường vụ cấp ủy xem xét giới thiệu các thủ lĩnh thanh niên, thủ lĩnh sinh viên ở các trường đại học, các hội sinh viên hoặc sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc có năng khiếu và kinh nghiệm công tác đoàn, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện để bầu làm bí thư đoàn cấp xã. Chú trọng phát hiện, giới thiệu cán bộ trẻ ngoài cơ quan chuyên trách của đoàn, có kinh nghiệm công tác đoàn, năng lực lãnh đạo, quản lý thật sự nổi trội để tiếp nhận làm cán bộ đoàn chuyên trách, bố trí chức vụ lãnh đạo chủ chốt của các cấp bộ đoàn, lãnh đạo các ban của cơ quan Tỉnh đoàn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho hệ thống chính trị.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đối với cán bộ đoàn. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng quy hoạch các chức danh cán bộ đoàn các cấp theo quy định, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng từ đội ngũ cán bộ trong các cơ quan đoàn chuyên trách. Quan tâm quy hoạch các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị của cơ

quan Tỉnh đoàn, hội liên hiệp thanh niên, cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, cấp xã vào một số vị trí, chức danh phù hợp với trình độ chuyên môn ở các cơ quan ngoài hệ thống đoàn; đặc biệt quan tâm cán bộ đoàn có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ; quan tâm tới nữ cán bộ đoàn, cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số.

Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ đoàn. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn phải gắn với nhu cầu thực tiễn, phải căn cứ vào quy hoạch, yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Đặc biệt chú trọng việc thường xuyên tự học tập, tạo điều kiện để cán bộ đoàn tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng công tác; khuyến khích học thêm bằng đại học thứ hai hoặc bằng thạc sỹ các chuyên ngành như: Luật, kinh tế, ngoại ngữ... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ đoàn một cách toàn diện, thường xuyên, liên tục, đa chiều. Gắn kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn các cấp với kết quả đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu. Cấp ủy cùng cấp và đoàn cấp trên căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại để cân nhắc việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ đoàn; chú trọng việc rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn và bố trí cán bộ đoàn đến tuổi trưởng thành. Điều động, luân chuyển cán bộ chuyên trách giữa các cấp bộ đoàn, kết hợp với đào tạo, tạo môi trường để cán bộ đoàn được rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành toàn diện bằng nhiều hình thức, như: Điều động, luân chuyển cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh về giữ vị trí chủ chốt tổ chức đoàn cấp huyện có thời hạn; lựa chọn cán bộ đoàn chuyên trách cấp dưới hoặc cán bộ, công chức trẻ, có năng lực, năng khiếu hoạt động đoàn từ những cơ quan, đơn vị khác tới công tác tại cơ quan chuyên trách của đoàn có thời hạn. Ban tổ chức cấp ủy phối hợp với ngành nội vụ và tổ chức đoàn cùng cấp thường xuyên rà soát, bố trí công tác đối với cán bộ đoàn đến tuổi trưởng thành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi còn biên chế ưu tiên tiếp nhận cán bộ đoàn bảo đảm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm và yêu cầu công tác. Đối với cán bộ ở cơ quan Tỉnh đoàn làm nghiệp vụ chuyên môn và công tác phục vụ bố trí hoạt động theo chế độ hành chính.

4. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, phát huy vai trò phối hợp của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên

UBND các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với ban chấp hành đoàn thanh niên cùng cấp. Thực hiện hiệu quả việc chủ tịch UBND các cấp đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần theo quy định. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách về thanh niên trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030.

Tăng cường vai trò của các cấp chính quyền trong việc phát huy, bồi dưỡng thanh niên thông qua các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi và bố trí nguồn lực để đoàn huy động, tổ chức cho thanh niên

tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; quan tâm bố trí kinh phí để đoàn thanh niên các cấp, nhất là cơ sở tổ chức được các hoạt động. Hằng năm, giao nhiệm vụ và bố trí nguồn lực phù hợp cho tổ chức đoàn thanh niên thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc là nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường trang bị phương tiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đoàn theo hướng đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, tạo điều kiện để thanh niên tham gia chuyên đổi số, xây dựng xã hội số. Tạo điều kiện ưu tiên cho cán bộ đoàn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ về điều kiện làm việc, nhà ở, phương tiện đi lại.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp hành động hằng năm và giai đoạn với tổ chức đoàn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xung kích bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác thanh niên, chú trọng công tác nữ thanh niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, xong trong tháng 10/2021.

2. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức quán triệt Nghị quyết này tới các cấp bộ đoàn và từng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh để thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai, thực hiện. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, xong trong tháng 10/2021.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Nâng cao hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành thực hiện công tác thanh niên; chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên.

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng chương trình phối hợp về công tác thanh niên. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội đối với nội dung về công tác thanh niên.

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác cán bộ đoàn; hướng dẫn việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và điều động, luân chuyển cán bộ đoàn chuyên trách trong hệ thống chính trị tỉnh.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền Luật Thanh niên và vị trí, vai trò của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết.

7. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; hằng năm, hướng dẫn Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết vào quý II/2023, tổng kết vào quý III/2025.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư,
- Ban Dân vận Trung ương, (báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Dương Văn Thái